

# มหาวิทยาลัย

ปีที่ 38 ฉบับที่ 31 วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

## ม.ราชภัฏนครฯ จับมือ CAT บันทึกความเข้าใจร่วมพัฒนาระบบโครงข่ายสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้มีพิธีลงนามจัดทำบันทึกความเข้าใจ “ความร่วมมือโครงการบริหารจัดการโครงข่ายและระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช” ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กับ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม โดยมี ผศ.ฉัตรชัย สุกระกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และนายธีระพงศ์ กุศลชู ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท.เขตภาคใต้ ร่วมลงนาม โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมกันพัฒนาระบบสารสนเทศ เช่น การวางระบบปฏิบัติการ การบำรุงรักษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้นเรื่องของการศึกษา รวมถึงด้านศิลปวัฒนธรรม

ผศ.ฉัตรชัย สุกระกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การร่วมมือครั้งนี้ นับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เป็นการเปิดโลกการศึกษาให้กว้างไกลทั้งโลกที่สองและโลกที่สาม เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ให้ทราบแนวโน้มความเป็นไปของโลก และเพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่รู้กว้างและรู้ลึก ก่อนที่จะออกไปประกอบอาชีพเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ทั้งในประเทศและกลุ่มอาเซียนต่อไป

ด้านนายธีระพงศ์ กุศลชู ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท.เขตใต้ กล่าวว่า จากการที่ CAT เป็นมืออาชีพด้าน ICT พร้อมทั้งจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนานวัตกรรม เครือข่าย ได้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทรัพยากร โดยเป้าหมายที่วางไว้ประกอบด้วย การเป็นสถานที่ฝึกทักษะสำหรับนักศึกษา ส่งเสริมการเป็นที่ปรึกษาด้าน ICT ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

**สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์**



ในภาคเรียนที่ 1 / 2553 นี้ มีอาจารย์ใหม่ที่โอนย้ายมาสังกัด คณะวิทยาการจัดการ 1 ท่าน ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์รีบรุกไปสัมภาษณ์มา ให้ประชาคมชาวหน้าเขมมหาชัยได้รู้จักอาจารย์ใหม่ทันที อาจารย์ใหม่ ท่านนี้ชื่อ อาจารย์มรกต โกมลดิษฐ์ เป็นชาวจังหวัด กรุงเทพมหานคร โอนย้ายมาจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ย้ายมาสังกัดหลักสูตรบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ ในภาคเรียนนี้อาจารย์ได้สอนวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ และวิชามนุษยสัมพันธ์ในองค์การ อาจารย์มรกต เคยดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ฯ อาจารย์มรกตเป็นชาวกรุงเทพมหานคร และ ยังไม่มีครอบครัว สิ่งที่ทำให้อาจารย์มรกตขอย้ายมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครฯ คือ ต้องการที่จะทำงานในศาสตร์ที่ เรียนมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับสังคมโดยคิดว่าตนเองมีความรู้ในศาสตร์ไหนก็จะได้ใช้ศาสตร์นั้นมาช่วยสังคม และที่สำคัญคือสนใจที่จะทำงานวิจัยให้กับชุมชน ก่อนเดินทางมารายงานตัวที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ก็ได้ศึกษาด้านต่าง ๆ ของ จังหวัดนครศรีธรรมราช เห็นว่าชุมชนที่อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง และรวมตัวกันสร้าง ผลิตภัณฑ์เป็นของชุมชนเอง แต่มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ชุมชนไม่รู้ อาทิ นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน สิ่งเหล่านี้ถ้าชุมชนได้รับรู้ก็จะเป็นประโยชน์กับชุมชนมาก และแรงจูงใจอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ อาจารย์ขอโอนย้ายมาที่นี่ก็คือ อยากจะมาอยู่ในต่างจังหวัด เพราะคิดว่าอากาศที่ดี ผู้คนมีน้ำใจ มีมิตรไมตรี ซึ่ง สิ่งเหล่านี้หาได้ยากในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร แต่ต่างจังหวัดอย่างจังหวัดนครศรีธรรมราช คงหาได้ไม่ยากค่ะ

**ประมวลภาพ การลงนามความร่วมมือ โครงการบริหารจัดการโครงข่ายระบบสารสนเทศ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กับ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม**



## มาเออร์รี่กันเถอะ

อุดม ทิพย์รักษ์

ถ้าใครลืมปิดน้ำ ปิดไฟ อยู่บ่อย ๆ หรือ ชุ่ยกับข้าวแล้วออกไปทำอย่างอื่นกว่าจะนึกได้ก็มีกลิ่นไหม้ลอยมาทบทพระทบทจุมก หรือสอน ๆ อยู่ นักศึกษาบอกว่า อาจารย์เชื่อนแล้ว ผมขอเสนอโปรโมชันพิเศษเป็นทางออกให้กับทุกท่านที่มีอาการดังกล่าว ก็คือการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดตามที่มหาชัยสาร ฉบับวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2553 ได้ลงไว้แน่แท้ และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงมั่นใจกับโครงการนี้ จะขอเสนอข้อดีของการเออร์รี่ใหม่เป็นข้อ ๆ ดังนี้

1. จะได้ปลดภาระอันหนักอึ้งเป็นการได้พักผ่อนก่อนกำหนด
2. มีเงินก้อนให้ก้อนหนึ่งนอกเหนือจากบำเหน็จบำนาญ
3. มีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้น นึกอยากจะทำอะไร ไม่ทำอะไรก็ได้ ตามสะดวก
4. สามารถประกอบธุรกิจหรือกิจการที่อยากจะทำแต่ยังไม่ได้ทำให้สมใจสักที
5. ถ้าไม่ทำอะไรก็จะกลายเป็นผู้มีบุญญาวาสนาคือ ได้นั่งกินนอนกินโดยไม่ต้องขับรถมาทำงาน

ส่วนข้อเสียมีน้อยมากคงไม่มีนัยทางสถิติ ( ถึงมี ก็จะมีก็ตอนที่ได้อเออร์รี่ใหม่ออกไปเรียบร้อยแล้ว จะขอกลับมารับราชการไม่ได้อีกเช่นกัน)

การเป็นครูอาจารย์สอนเด็กสมัยนี้นับว่าเป็นงานหนักเอาการอยู่ไหนจะต้องสอน ทำเอกสาร มคอ. ต่าง ๆ แล้วยังมีงานอื่น ๆ อีก 3 ภาระงาน คือ

1. งานสร้างสรรค์และผลงานวิชาการ ของ ผศ. (รศ. และ ศ.) ในด้านงานวิจัย 1 รายการ หรือตำราหรือหนังสือปีละ 1 รายการ หรือบทความทางวิชาการปีละ 2 บทความ (ยกเว้นผู้ดำรงตำแหน่งบริหารนับตั้งแต่อธิการบดี จนถึงหัวหน้าภาควิชา ไม่ต้องทำก็ได้)
2. งานด้านบริการวิชาการ
3. งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

นอกจากนั้นก็ต้องรับการประเมินจากทั้ง สมศ. กพร. PATH อะไรอีกเยอะเยะ ทำเอาผู้ที่ถ่านไฟอ่อนบ่นกันอูบ ยิ่งถ้าใครยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการหรือยังไม่เรียนคือกเตอร์ก็ชักจะร้อน ๆ หนาว ๆ โดยเฉพาะเวลาประชุมประจำเดือนเวลาที่ท่านอธิการบดีมอบโล่ให้กับคือกเตอร์ ผศ. รศ. ใหม่ ด้วยแล้ว... ไอ้ยินดี ก็ยินดีด้วยแหละแต่พอมานึกถึงตัวเอง ต้องนึกถึงธรรมชาติที่บรรพชิตควรพิจารณาอยู่เนือง ๆ 10 ข้อที่พระสงฆ์ต้องทำ อะไรบ้าง มีอยู่ข้อหนึ่งว่า “บรรพชิตควรพิจารณาอยู่เนือง ๆ ว่า คุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่( ฉาน สวรรค์นิพพาน ) ที่จะทำให้เราเป็นผู้ไม่เก้อเขินในเวลาเพื่อนบรรพชิตถามในกาลภายหลัง ” ( มาถึงตอนนี้ใครไม่เรียนคือกเตอร์ไม่ทำผศ./รศ. ก็คงจะรู้สึกเก้อเขินอยู่ไม่น้อยนะจ๊ะ )

ฉะนั้นถ้าใคร ไม่อยากเจอปัญหาเหล่านี้ก็ควรจะรีบสมัครเข้าโครงการเสียแต่เนิ่น ๆ อาจจะได้รับจำนวนจำกัดตามคุณสมบัติในมหาชัยสาร ผมนี้แหละ(เข้าเกณฑ์เรื่องอายุ) จะเป็นแนวหน้าเดินไปยังคือกอธิการบดี ส่วนจะเออร์รี่กับเขาหรือไม่ต้องกลับไปทบทวนกลอนบ้าน ๆ อาจารย์ฉิมที่ว่า เหล้าว่า เออวา ก็ชัวร์ว่า อย่างก่อน ผินว่า คิดให้แน่นอน หาบคอน กระท่อมว่า เราเอง ลูกก่อน แล้วค่อยตัดสินใจ อีกที ก็ยังพอมีเวลา โชคดีนะครับ



บรรณาธิการหทัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ , นางณัชฎา นนทโชติ  
พิมพ์จันธิกร อัคร์ภานา นายก้องเทพ ปรัชชาชาญ

สวัสดิ์ดีคะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์ปากเที่ยง ฉบับวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2553 ตรงกับวัน  
แรม 13 ค่ำ เดือน 8 ปีฉลู

เทศกาลประเพณีภายในเริ่มต้นแล้วตั้งแต่วันวาน คณะที่ใส่ใจก่อนใครอื่นคือคณะ  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิวต่อไปเป็นคณะวิทยาการจัดการ จันทร์ที่ 12 กรกฎาคมนี้ กรรมการ  
ประเพณีประกอบด้วย ผศ.ดร.สมภพ อินทสุวรรณ จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ผศ.อนุสรณ์ จิตมนัส  
ดร.อารี สาริปา อาจารย์อภิศันย์ ศิริพันธ์ และคุณมณฑาทิรัตน์ ชูพิณิจ เอาใจช่วยให้ผ่านฉลุยเช่นกัน

ผศ.ดร.บำรุง ศรีนวลปาน บอกกล่าวมาว่าขณะนี้ รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พร้อม ดร.ชลวิทย์ เจียมจิตย์ รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ได้ตกลงรับนัดเพื่อมาเป็นวิทยากรการสัมมนา เรื่อง  
"สื่อมวลชนกับบทบาททางการเมือง" ในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2553 เวลา 09.30 - 12.00 น.  
ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟัง

ผศ.รศกร พลรัฐธนาสิทธิ์ ขอเชิญผู้ที่อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปร่วมทดสอบสมรรถภาพ ในวัน  
ศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. ณ โรงยิมเนเซียม โดยมีชมรมกรีฑาสุงอายุและ  
เครือข่ายสุขภาพมหาชัยเป็นเจ้าภาพ

อาจารย์วิเชียร ทองสิน ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อเริ่ม  
ทองสิน ขอให้ผลบุญที่ได้กระทำร่วมกันในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ  
ตลอดไป

ข่าวของความสูญเสียมีมาบอกกล่าวกันไม่ขาดสาย ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว  
"มาศสุพงศ์" ที่สูญเสียคุณแม่ช้อ มาศสุพงศ์ (มารดาผศ.ธงชัย มาศสุพงศ์) อายุ 88 ปี ได้ถึงแก่  
กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 ที่จังหวัดสระบุรี ขณะนี้เจ้าภาพนำศพกลับมา  
บำเพ็ญกุศลศพ ณ มุณินิธิใต้เตี้ยตั้ง (วัดชะเมา) และจะฌาปนกิจในวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553  
เวลา 16.00 น. ณ วัดชะเมา ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยจะเป็น  
เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในวันที่ 11 กรกฎาคม รถออกจากหน้าสำนักงานอธิการบดีเวลา 18.00 น.

ปิดท้ายปากเที่ยงด้วยคติของเฉลียว รอดเพชร จงทำดีกับเพื่อนร่วมงานของเรา โดยคิดว่า "  
เขามีสิทธิ ที่จะขอความช่วยเหลือ เห็นอกเห็นใจจากเรา เขามีสิทธิ ที่จะได้รับอภัย จากเรา ตาม  
ควรแก่กรณี เขามีสิทธิ ที่จะเป็นสังคมนิยม หรือเสรีนิยมตามใจเขา เขามีสิทธิ ที่จะเห็นแก่ตัว  
ก่อนเห็นแก่ผู้อื่น เขามีสิทธิ แห่งมนุษยชน เท่ากันกับเรา สำหรับจะอยู่ในโลก" ถ้าคิดกันได้แบบนี้  
ความขัดแย้งก็จะไม่เกิดขึ้น สวัสดิ์ดีคะ